

ชีวิตคน

บนเส้นทางซึ่งเต็มไปด้วยปัญหา

ระพี สาคริก

บนเส้นทางของการดำเนินชีวิตแต่ละคนไม่ได้ถูกโรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบอันหอมหวาน แต่เต็มไปด้วยขวากหนาม ซึ่งแต่ละคนพึงต้องก้าวเข้าไปหามันอย่างรู้คุณค่าของความเจ็บปวด ความรู้สึกถูกกดขี่ภายในจิตใจ ร่วมกับ ความยากลำบาก หาใช่ความทุกข์ทรมานใจด้านเดียว หากกลับมีผลช่วยหล่อหลอมรากฐานจิตใจตนเองให้แกร่งกล้ายิ่งขึ้น

ดังเช่นคนยุคก่อน เคยกล่าวฝากไว้ให้คิดว่า **ระฆังเนื้อดี ยิ่งถูกตีก็ยิ่งดังกังวาลไปไกล**

เธอที่รักของฉันทุกคน สิ่งใดก็ตามที่เธอคิดว่ามันเป็น**ปัญหา** โปรดอย่าพยายามคิดหนีมัน อย่าพยายามหลีกเลี่ยงมันซิเธอ ถึงแม้จะหลีกเลี่ยงไปทางไหนก็คงไม่พ้นเงื้อมมือมันแน่นอน

มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือ **ต้องกล้าสู้มันซิ** แล้วในที่สุดก็จะรู้ความจริงได้เองว่า **มันเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตเธอเอง** ในชีวิตเมื่อเรายังจำเป็นจะต้องก้าวต่อไปสู่ออนาคต

ทั้งนี้และทั้งนั้น เนื่องจากสิ่งที่ได้ผ่านพ้นมาแล้ว ไปๆ มาๆ มันก็เข้าไปอยู่ในส่วนลึกของหัวใจเธอเอง และถือเป็นความจริง ซึ่งพร้อมที่จะให้โอกาสนำออกมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาดำเนินชีวิตอนาคต เพื่อความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น

ในขณะที่เราคิดว่า **สังคมกำลังมีปัญหาหนักหน่วงมากขึ้น** ทำให้เพิ่มแรงกดดันขึ้นในใจเราเอง สูงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

มันเหมือนคลื่นปัญหา ที่โหมกระหน่ำอย่างน่ากลัว และอาจทำให้ชีวิตบางคนถูกพัดจมหายไปใน กระแส ดังมีตัวอย่างปรากฏให้เห็นเป็นความจริงมาแล้วร้ายแล้วร้ายเล่า

ถ้าคิดว่า**มันเป็นเรื่องเลวร้าย** มันก็เลวร้ายสำหรับใจคนที่คิด แต่หากคิดได้ว่า **เพราะแรงกดดันที่สูงขึ้นนี้แหละ** ที่ช่วยให้มองเห็นความจริงจากใจตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า **มีความมั่นคงแข็งแรงอันควรภูมิใจช่วยให้แต่ละคนยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างาม**

มันสอนให้เรามีความภูมิใจในตนเอง และรู้คุณค่าของชีวิตลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ว่าตนจะยากดีมีจนแค่ไหนคงไม่สนใจ นอกจากนั้นจากความรู้สึกของคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง **ชนรุ่นหลัง** ยังมีผลช่วยให้เกิดความรัก ความศรัทธา และถือเป็นทีพึ่งทางใจได้อีกด้วย

จึงมีคำถามติดตามมาว่า **แล้วเธอจะเลือกทางเดินของชีวิตมุ่งไปทางไหน?** ถึงจะมองเห็นว่า มันเป็นโอกาสดีสำหรับชีวิตเธอเอง ที่จะกล้าทำทุกสิ่งทุกอย่างจากความจริงซึ่งอยู่ในใจ เพื่อยกระดับคุณภาพจิตใจตัวเองต่อไปบนเส้นทางสายนี้

ดังเช่นที่คนรุ่นปู่ย่าตายายเคยปรารภไว้ว่า **ควรตีเหล็กในขณะที่กำลังร้อนแดง** จึงจะมี **โอกาสประสบผลสำเร็จ** ซึ่งเหล็กในความหมายดังกล่าวน่าจะได้แก่ **สภาพจิตใจเธอเองแหละ**

สรุปแล้ว บุคคลผู้ผ่านการเรียนรู้จากความจริง ซึ่งอยู่ในวิถีชีวิต โดยการลงมือปฏิบัติมาอย่างโชกโชน อีกทั้งต่อสู้กับสภาพความร้อนความหนาวภายในจิตใจตนเองมานานพอสมควร คงจะรู้ความจริง **และกล้าพูดความจริงจากใจได้อย่างมั่นใจว่า แท้จริงแล้วสิ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นปัญหา ก็คืออิทธิพลจากเงื่อนไขซึ่งอยู่ในใจตนเองโดยแท้**

การกล้าสู้ปัญหาจึงน่าจะหมายความว่า การกล้าสู้กับอิทธิพลจากเงื่อนไขที่เข้าไปถือครองใจตนเองมาแล้วในอดีต หากสามารถสู้ได้ มันจะถูกชำระล้างออกไปจากใจเรา ทำให้ใสสะอาดมากขึ้น จึงน่าจะเป็นผลดีแก่ตัวและใจเธอเองอย่างยิ่ง

จากสิ่งดังกล่าว น่าจะช่วยให้เธอแต่ละคนสามารถสร้างงานที่ใจตัวเองให้มีความรักความจริงใจได้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนั้น สิ่งสำคัญที่สุดน่าจะได้แก่การให้โอกาสตัวเอง เรียนรู้ความจริงจากใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น จนกระทั่งชีวิตนี้ถึงที่สุดแล้ว อันควรถือว่า **เธอได้ทำหน้าที่ความเป็นคนอย่างพร้อมมูลครบถ้วนที่สุดแล้ว**

จากช่วงเริ่มแรกจนถึงบทสุดท้ายของข้อเขียนเรื่องนี้ ฉันได้ใช้คำว่า **เธอที่รัก** มาโดยตลอด ฉันขอบอกความจริงว่า **เธอในความหมายที่ฉันใช้ มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันรักที่สุด เพราะเธอผู้นั้นซึ่งถือครองหัวใจฉันไว้ทั้งหมดมาตลอดชีวิต**

สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบว่าเป็นใคร และอยู่ที่ไหน ฉันคงไม่ปรารถนาให้มุ่งไปค้นหาจากคนทั้งเมือง ทั้งประเทศ แม้คนทั้งโลก โดยเหตุที่ช่วงหลัง คนส่วนใหญ่มักถูกล่อให้เดินไปสู่ระดับโลกกันอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งรากฐานตัวเองหลุดไปจากความจริง

ฉันต้องขอเฉลยปัญหาว่า **เธอตามความหมายที่ฉันกล่าวถึง ก็คือใจเราเองแหละ** ถ้าคิดจะมองให้ถึง **คุณค่าที่แท้จริง** น่าจะหมายถึง **สัจธรรมซึ่งอยู่ในใจเราแต่ละคน**

ส่วนผู้ซึ่งเป็นที่เคารพรักนั้น น่าจะเป็นเพียงช่วยเสริมกำลังใจให้เท่านั้น หากใครคิดว่าเขาเป็นผู้ช่วยให้เธอผ่านพ้นปัญหามาได้ ควรมองย้อนกลับไปค้นหาความจริงจากใจเขาเอง แล้วจะพบความจริงว่า เขาก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้ชีวิตเธอมีปัญหาตามมาในอนาคต เนื่องจากความคิดของเขา กำลังทำให้ใจเธอขาดความเป็นตัวของตัวเอง

หากรู้ความจริงได้ว่า **ปัญหาคือครูที่ช่วยยกระดับจิตใจตนเองให้สูงยิ่งขึ้น** ย่อมไม่ทำให้รู้สึกท้อถอย แต่กลับสู้หนักยิ่งขึ้น คนลักษณะนี้ ย่อมไม่มีข้ออ้างว่า **ทำไม่ได้** แม้ตายก็ยอม เพื่อรักษาศักดิ์ศรีความเป็นคนไว้อย่างสุดหัวใจ